



ที่ ชม ๐๐๑๗.๕/ว ๕๘๑๙๘

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๗/ว ๖๓๙๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. ตัวอย่างคำสั่งฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี และหากจังหวัดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อจะได้รวบรวมประเด็นปัญหานำเสนอสำนักงาน ก.พ. ต่อไป พร้อมทั้งได้จัดทำสรุปและวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ส่วนราชการที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว ให้ดำเนินการออกคำสั่ง “การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง” สำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง (เงินเดือนต้น) โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษฯ ให้นำค่าตอบแทนพิเศษฯ มารวมเป็นเงินเดือน

๒. ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการออกคำสั่ง “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง” ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการทุกคนรวมเป็นคำสั่งเดียว

รายละเอียด ...

รายละเอียด Download ได้ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE จังหวัดเชียงใหม่ (e - office) และ www.chiangmai.go.th หัวข้อ “มุมราชการ” “คลังเอกสาร” “เอกสารงานบุคคล” ทั้งนี้ ส่วนราชการใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ขอให้รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ส่งให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้รวบรวมประเด็นปัญหาให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเสนอสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฤกษ์ ธนาวณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. / โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๕